



ข่าวเด่นประจำสัปดาห์

จาก สคร. สิงคโปร์

28 - 31 มีนาคม 2559

รวบรวมโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์

### สิงคโปร์ - ไทยต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมการค้าในภูมิภาค

นาย นายวิเวียน บาลากฤษนัน (Vivian Balakrishnan) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 28 - 29 มีนาคมที่ผ่านมา และกล่าวในระหว่างการเปิดการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย - สิงคโปร์ (Civil Service Exchange Programme - CSEP) ครั้งที่ 12 ว่า สิงคโปร์และไทยต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมการค้าในภูมิภาคและในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่กระชับระหว่างทั้งสองประเทศมาเป็นเวลา 50 ปี

โครงการ CSEP เป็นแพลตฟอร์มสำหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกัน และทั้งสองประเทศได้วางแผนความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันในด้านสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงด้านอาหาร และทางด้านเกษตรกรรม

นอกจากนี้ นายวิเวียน ยังได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีฯ ซึ่งนายกรัฐมนตรีฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่ของ นายบาลาค ซึ่งได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา และก่อนหน้านั้น ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ

ที่มา : Channel NewsAsia / 29 มีนาคม 2559

**ข้อคิดเห็น :** สิงคโปร์เร่งเดินหน้าดำเนินนโยบายกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ทั้งในด้านการค้าและการดำเนินงานด้านต่างๆ ซึ่งสิงคโปร์มองศักยภาพของประเทศไทยในฐานะที่เป็นแหล่งผลิตอาหารรายสำคัญ และยังคงพึ่งพาการนำเข้าสินค้าอาหารจากไทยอีกมาก อีกทั้งมีการขยายการลงทุนไปในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการทำ Contract Farming ในประเทศไทย ซึ่งยังมีโอกาสที่จะขยายการลงทุนได้อีกในระยะยาว

## **Sembcorp ทำสัญญาขายพลังงานไฟฟ้าให้เมียนมาร์เป็นเวลา 22 ปี**

Sembcorp ได้ลงนามร่วมกับ Myanmar Electric Power Enterprise (MEPE) ในสัญญาการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าขนาด 225 เมกะวัตต์ ให้เมียนมาร์เป็นเวลา 22 ปี โดยจะใช้โรงผลิตไฟฟ้าแห่งใหม่ของ Sembcorp ในเมือง Myingyan, Mandalay

สัญญาการซื้อขายนี้อยู่ภายใต้กระทรวงพลังงานอิเล็กทรอนิกส์ของเมียนมาร์ (MOEP) ซึ่งการจัดเตรียมแผนงานของได้กระทรวง โดยจะสนับสนุนการดำเนินแผนงานและรับประกันภาระการจ่ายของ MEPE ทั้งหมด

ทั้งนี้ Sembcorp พร้อมที่จะร่วมงานกับ MEPE และ MOEP อย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตด้านพลังงานไฟฟ้าของเมียนมาร์ และสนับสนุนแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น

แหล่งที่มา : Channel News Asia / 30 มีนาคม 2016

**ข้อคิดเห็น :** สิงคโปร์บุกลงทุนโครงการสำคัญๆ ในประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะเมียนมาร์ ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งลงทุนที่กำลังเป็นที่สนใจอย่างมากของนักลงทุนสิงคโปร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านการพัฒนาเมือง และด้านสาธารณสุข โดยที่รัฐบาลสิงคโปร์ให้การสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจสิงคโปร์ให้ขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง